

วัดป่าห้วยกุ่ม (วัดเฉลิมพระเกียรติ)

ต. หนองโพนงาม อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ

ประกาศฉบับที่ 01-11-53 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง การชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับวัดอุ้มงคลที่มีบุคคลแอบอ้าง จัดสร้าง ผลิต และ/หรือ จัดจำหน่าย

เรียน สาธุชน และเหล่าศิษยานุศิษย์ทุกท่าน

จากที่มีญาติโยมจำนวนมากได้กราบเรียนให้ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม ทราบเกี่ยวกับ การพบบุคคลหลายกลุ่มที่แอบอ้างชื่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสายทองฯ และวัดป่าห้วยกุ่ม มาใช้ในการจัดสร้าง หรือจัดจำหน่ายวัตถุมงคล รวมถึงการกล่าวอ้างว่าได้รับวัตถุมงคลมาจากหลวงพ่อย โดยตรง หรือจากลูกศิษย์ใกล้ชิดของวัดป่าห้วยกุ่ม ก็ดี ทั้งนี้ก็เพียงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองในสายตาของบุคคลทั่วไปเท่านั้น ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยง่ายทางสื่อช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ชมรม สมาคม หรือร้านเช่าจำหน่ายพระเครื่อง พระบูชาต่างๆ เป็นต้น และพบว่าบางกลุ่มถึงขนาดแอบอ้างว่ามีการทำพิธีพุทธาภิเษกเกิดขึ้นจริง โดยนำรูปของหลวงพ่อยที่รับกิจนิมนต์ในสถานที่ต่างๆ มาประกอบเพื่อบิดเบือนว่าเป็นภาพที่มาจากพิธีดังกล่าว ทั้งๆ ที่จริงแล้วไม่มีการจัดพิธีพุทธาภิเษกขึ้นจริงเลย

จากกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว ได้สร้างสับสน และความลังเลสงสัย ทั้งกับบุคคลทั่วไป และเหล่าศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับทั้ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และศิษยานุศิษย์ใกล้ชิด หลังจากได้รวบรวมข้อมูล และติดตามเพื่อแก้ไขสถานการณ์ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ก็พบว่ายังคงมีผู้ที่ยังแอบอ้างปรากฏอยู่

เพื่อให้เกิดความชัดเจน และป้องกันมิให้ สาธุชนและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายต้องตกเป็นเหยื่อของบุคคลเหล่านั้นอีกต่อไป ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อสายทอง และศิษยานุศิษย์ จึงเห็นควรว่า ต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. วัดป่าห้วยกุ่ม ไม่มีนโยบายในการสร้างวัตถุมงคล หรือออกวัตถุมงคลใดๆ ในนามของวัดมาก่อน จะปรากฏก็มีอยู่เพียงแค่ วัตถุมงคลที่จัดสร้างจากความศรัทธาของเหล่าลูกศิษย์เองที่ประสงค์จะนำมาถวายเพื่อแจกจ่ายผ่านหลวงพ่อย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต และการประกอบสัมมาอาชีพของลูกศิษย์ที่เข้ามากราบท่านเท่านั้น ทางวัดและหลวงพ่อย ไม่เคยมีการเรียกเก็บเงิน หรือดำเนินจัดให้เช่าแต่อย่างใด ซึ่งการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสามารถจัดสร้าง หรือผลิตวัตถุมงคลขึ้นมากถวายได้นั้น ก็จะต้องเรียนขออนุญาตหลวงพ่อยทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งก็พบว่ามียู่หลายครั้งที่หลวงพ่อย ไม่อนุญาตให้ดำเนินการจัดสร้าง เพราะเห็นว่าไม่สมควร หรือกรณีที่ไม่มีการเรียนปรึกษาท่านก่อน แล้วนำมาถวายโดยพลการ ท่านก็จะไม่ขอรับไว้ หรือถ้ารับไว้ก็จะไม่นำมาแจกจ่าย เป็นต้น
2. ในส่วนของปัจจัย ที่ญาติโยมมีจิตศรัทธานำมาบริจาคเพื่อสร้างบุญกุศล ทั้งเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัดป่าห้วยกุ่มเอง หรือเพื่อร่วมบุญกุศลต่างๆ ที่หลวงพ่อยสายทอง ท่านเมตตาตามอบปัจจัยเหล่านั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีเหตุจำเป็น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรืองบประมาณ ปัจจัยที่ญาติโยมบริจาคมาเหล่านั้นนั้น ก็ล้วนมาจากความสมัครใจและความเต็มใจที่จะเสียสละ ตามความสามารถและกำลังทรัพย์ของแต่ละท่านเอง ทางวัดฯ ก็มีได้เจาะจงจำนวนเงิน กำหนดกะเกณฑ์ หรือเรียกร้อง แต่ประการใด ทั้งนี้ก็เพราะญาติโยมทั้งหลายต่างก็รับรู้ถึงความโปร่งใสในการใช้เงินบริจาค โดยจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ก็สามารถเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า ปัจจัยที่ญาติโยมได้ร่วมถวายเพื่อสร้างบุญกุศลผ่านหลวงพ่อย ล้วนแต่นำไปใช้ในเรื่องที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งสิ้น เช่น การสร้างตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคอนสาร จ.ชัยภูมิ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน การจัดสร้างโรงพักตำรวจ และห้องน้ำสาธารณะสำหรับผู้เดินทาง เป็นต้น



3. วัดถลุงกลที่หลวงพ่อย เมตตาแจกจ่ายให้กับเหล่าศิษยานุศิษย์ ก็เป็นเพียงแค่บางครั้งบางคราวเท่านั้น จะมีปริมาณมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของญาติโยมที่นำมาถวาย ดังกล่าวแล้วในข้อที่ 1. ส่วนผู้ที่ได้รับแจก ก็มักจะได้แค่จำนวนน้อย หรือเพียงพอสำหรับการนำไปบูชาเป็นรายบุคคลเท่านั้น มิได้แจกให้เป็นจำนวนมากจนสามารถนำไปจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้นหากท่านพบเจอวัดถลุงกลใดที่มีการจัดสร้างในนามของวัดฯ หรือหลวงพ่อย ในปริมาณมาก ก็ขอให้เข้าใจได้เลยว่าเป็นของที่แอบอ้างทำขึ้นมาทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น **พระบูชาหลวงปู่มั่น มีดหมอ และล็อกเก็ต** (ดังภาพด้านล่าง) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดถลุงกลที่อ้างว่าได้นำเกศของหลวงพ่อย ไปบรรจุรวมอยู่ด้วยนั้น ยังไม่ปรากฏว่ามีท่านใดได้รับการอนุญาติจากหลวงพ่อย ให้ดำเนินการจัดสร้างมาก่อน



เปิดจองแล้ววันนี้ !!!

****หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 9 นิ้ว****

หลวงพ่อยสายทอง เดชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ได้ฐานฝังบรรจุเส้นเกศา, ล็อกเก็ตหลวงพ่อยสายทอง

<p>สาวใหม่ค่ะ สมาชิก</p>  <p>วันที่สมัคร: Aug 2010 สถานที่: อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน แคนดินถึงบัวตอง ข้อความ: 24 Groans: 1 Groaned at 0 Times in 0 Posts ได้ให้อุญโทนา: 0 ได้รับอุญโทนา 15 ครั้ง ใน 12 ปีผล พลังการให้คะแนน: 0</p>	<p>วันนี้ไปวัดป่าห้วยกุ่มมาค่ะ กลับมาถึงก็เลยถ่ายภาพลોકเก็ตพระอาจารย์สายทอง เดชะธัมโม พระเกจิชื่อดังแห่ง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ที่อดอาหาร 49 วันจนลำไส้ขาด แล้วอาศัยกระแสจิตต่อลำไส้เข้าหากันค่ะ พอดีวันนี้เราได้ลોકเก็ตรุ่นแรกมา 2 ชิ้นค่ะ ก็เลยถ่ายมาให้ชม หากท่านใดมีก็ขออย่าได้ปล่อยเด็ดขาดนะคะ เพราะอยากจะทำกรว่าหาไม่ได้ง่าย ๆ ค่ะ จริง ๆ นำได้มาหลายชิ้นแล้ว เพราะขอหลวงพ่อยท่านบ่อยครั้งก่อนหน้านั้น ว่าจะถ่ายมาให้ชมละกันค่ะภายหลัง</p> <p>สำหรับลોકเก็ตชิ้นนี้เป็นของพระอาจารย์ของหลวงพ่อยท่านค่ะ ชื่อ หลวงปู่ศรี มหาวิโร รูปขนาดเล็ก</p> <p>เป็นลોકเก็ตท่านในอีกรูปแบบหนึ่งที่จำนวนการสร้างน้อยมาก ๆ ล็อกเก็ตสองหน้าค่ะ สร้างแค่หลักสิบชิ้นเท่านั้น ภาพต่อมากจะเป็นมีดหมอพระอาจารย์สายทอง เดชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม ซึ่งสร้างเพียง 39 เล่มเท่านั้นค่ะ ตอนนี้มีไม่มีโอกาสหาแล้ว เพราะไม่มีใครยอมขายค่ะ ภาพสุดท้ายลોકเก็ตปู่ภาณี จ.หนองบัวลำภู ซึ่งนำได้รับแจกตอนท่านเดินทางมาทำพิธียกข้อฟ้าที่วัดแห่งหนึ่งแถวคอนสารเมื่อเร็ว ๆ นี้ค่ะ (พระอาจารย์สายทอง เดชะธัมโม ท่านเก่งเช่นไร วันหลังจะมาเขียนให้อ่านกันค่ะ พอดีนี้จะไปวัดท่านทุกสามหรือสี่วันตลอด เลยได้ละไต่ ๆ มาเยอะ ถ้าต้องการรับแจกอดใจรอสักระยะค่ะ) รูปขนาดเล็ก</p> <p>อุทวาคี ดิษะบุตธ (น้า) อ.ไทยพานิช ออมทรัพย์ 4010939390 โทร.088-3087390 http://usawadee3.blogspot.com/</p>
---	---

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และหากพบกรณีใดๆ ที่ท่านพิจารณาแล้วว่าน่าจะเข้าข่ายการแอบอ้าง หรือมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย กรุณาแจ้งรายละเอียดเพื่อติดตามได้ที่ คุณเนนทพันธ์ ศรีอัครพงศ์ โทร. 081-866-7898 หรือ e-mail: nontapan@gmail.com

ขอแสดงความนับถือ
คณะศิษยานุศิษย์ผู้ได้รับมอบหมายจาก
พระเดชพระคุณ หลวงพ่อยสายทอง เดชะธัมโม
เจ้าอาวาส วัดป่าห้วยกุ่ม (วัดเฉลิมพระเกียรติ)
ด.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

